

จังหวัดเหี้ยมบมพล. หยุดจูน“750ปี”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหยุด
หาแนวทางจัดงาน “750ปี” กระทั่งหัน
(ต่อหน้า 4)

ข่าวต่อจากหน้า 1

จังหวัดเหี้ยม

หลังจากที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดการประชุมเสวนาตามคำร้องขอของภาคประชาสังคมเชียงรายขึ้นที่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปีเชียงราย ซึ่งภาพที่ปรากฏออกมาไม่มีโครงการอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมาะสมกับวาระพิเศษเช่นนี้ จนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า “ดีแต่ขายเสือ” ทำให้จังหวัดร้อนตัวจนต้องเปิดการแถลงข่าวขึ้นที่ศาลากลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ แต่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ยังคงเดินทางหาแนวทางโครงการแผนงานที่เหมาะสมโดยภาคประชาชนต่อไป โดยได้มีหนังสือเชิญตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน เข้าประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 สิงหาคม ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลาเดิม 16.30 น.และสถานที่เดียวกับการประชุมครั้งแรก แต่ปรากฏว่าในตอนเช้าของวันที่ 15 สิงหาคม ส่วนประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้เป็นผู้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตลอดจนการเชิญตัวแทนภาคต่างๆ เข้าร่วมประชุมได้แจ้งเลื่อนการประชุมเสวนาในวันที่ 16 สิงหาคมออกไปโดยไม่มีกำหนด ทำให้เป็นที่แปลกใจของผู้ที่เตรียมการจะเข้าร่วมประชุมกันไปทั่ว โดยวิพากษ์วิจารณ์จังหวัดกันไปต่างๆ นาๆ เนื่องจากเข้าใจว่า “จังหวัด” จะต้องเป็นผู้เหี้ยมเบรกกการประชุมครั้งนี้แน่นอน บางรายถึงกับสวดว่า “ทำอะไรไม่เป็นขึ้นเป็นอัน แล้วยังหวงก้างอยู่อีก” บางรายก็ตั้งข้อสงสัยในเรื่องงบประมาณ

มาณ “อาจเกรงว่าถ้าให้คนอื่นเข้ามายุ่งแล้วพบปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ มีความไม่โปร่งใสแล้วจะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ก็เป็นได้” แหล่งข่าวกล่าว

สำหรับการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายสมชัย หทยะตันติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากกรณีที่มีหลายฝ่ายออกมาวิจารณ์เรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ไม่คืบหน้านั้น จึงขอชี้แจงว่า คณะทำงานได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยจังหวัดเชียงรายมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ พ.ศ.1805 ซึ่งจะครบรอบ 750 ปี ในเดือนมกราคม 2555 ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ทางจังหวัดจึงร่วมกับคณะสงฆ์และทุกภาคส่วนได้เตรียมงานไว้พร้อมแล้ว มีกิจกรรมมากมาย บางกิจกรรมดำเนินการไปแล้ว และบางกิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน อาทิ โครงการเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ห้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศูนย์รวมจิตใจ, โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลสมโภช พระพุทธรูปพระสิงห์ ที่อำเภอแม่ลาว, การบูรณะพระธาตุยอดดู่, วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, การก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ โดยโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, การจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ร้อยเรื่องเมืองเชียงราย

นายสมชัยกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดบ้านแต่งเมือง, นิทรรศการเชียงรายเมืองศิลป์ล้านนา, ศูนย์การเรียนรู้ 3 ไร่, ตลาดน้ำ, แกะสลักเล่าเรื่องเมืองเชียงราย, ประเพณีเป็ง, งานเทศกาลดอกไม้งาม เป็นต้น ในช่วงวันที่ 1-20 มกราคม 2555 ทั้ง 18 อำเภอ จะจัดพิธีทำบุญสืบชาติาเมืองเชียงราย และในวันที่ 26 มกราคม จะมีมหาพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช, มหาพิธีทานหาพ่อขุนเม็งรายมหาราช และมหาพิธีทำบุญสืบชาติาเมืองเชียงราย จากนั้นช่วงเย็นจะมีพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็ง รายฯ บริเวณฝูงบิน 416 เชียงราย มีการจุดพลุจำนวน 750 ลูก และการฟ้อนล้านนาโดยสาวงามช่างฟ้อนจำนวน 750 คน อย่างไรก็ตามชาวเชียงรายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบรรลุความสำเร็จและความเจริญงอกงาม ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า จังหวัดเชียงราย “เป็นเมืองทองของวัฒนธรรมล้านนา นำการค้าสู่สากล ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” ต่อไป